
Skólaráð 
 

Mætti voru: Jón Ragnar Ástþórsson fulltrúi stjórnenda, Hildur Sigfúsdóttir og Lóa Gígja Guðmundsdóttir 

fyrir hönd forleldra, og Karen Ingimundardóttir fyrir hönd kennara, Árni Ragnar Oddsson fyrir hönd 

nemenda og Sylvía Sigurgeirsdóttir, fulltrúi almennra starfsmanna og Elísabet Amanda Sigurðardóttir 

fulltrúi grenndarsamfélagsins. Hrafnhildur Helga Magnadóttir og Bryndís Knútsdóttir forfölluðust. 

 
1. Kynning á skólaráði og hlutverki þess 

2. Starfsáætlun skólaráðs kynnt 

Áætlunin var lögð fram og fyrirhugað er að hittast 3 sinnum á þessu skólaári. Næsti fundur er áætlaður í 

febrúar. 

3. Skóladagatal 

Skólastjóri fór lauslega yfir skóladagatal ársins. Bæði það sem búið er að eiga sér stað og það sem 

framundan er. 

4. Starfsáætlun Gerðaskóla 2024-25 lögð fyrir til samþykktar 

Skólastjóri fór yfir starfsáætlunina í grófum dráttum og sagði frá því sem er nýtt í henni. Starfsáætlunin 

var í kjölfarið samþykkt. 

5. Starfsemi skólaársins hingað til 

a) Breytingar stjórnenda 

Skólastjóri fór yfir þær breytingar sem orðið hafa á stjórnendateyminu með tilkomu Hildar Maríu í stöðu 

aðstoðarskólastjóra. 

b) Viðbrögð við ástundun 

Kynnt nýtt verklag um skólasókn sem tók gildi í haust 

c) Skólaþing 

Sagt frá fyrirhuguðu skólaþingi sem verður í nóvember. Efni þingsins og nemamóti sem verður í 

tengslum við þingið. 

d) Þemadagar 

6. UTIS online 

Skólastjóri segir frá endurmenntun sem kennarar tóku þátt í saman á sal skólans. Starfsfólki frá 

Sandgerðisskóla og Stóru-Vogaskóla var boðið að koma og taka þátt. 

7. Foreldrafélag 

Fulltrúar frá Foreldrafélagi Gerðaskóla sögðu frá nýafstöðnum aðalfundi, skipun stjórnar og 

fyrirhuguðum viðburðum 

8. Önnur mál 

a) Vinnustytting kennara 

b) Unesco skóli 

Skólastjóri greindi frá því að hann hafi skrifað undir viljayfirlýsingu um að Gerðaskóli færi í 

innleiðingarferli sem UNESCO skóli innan tveggja ára. 

 

 
 


